



กิตติ พิวถาวรสกุล

NCLเทรดวันแรกเหนือจองพื้นฐานแน่นปีก-รายได้โตเด่น

กันหุ้ - NCL มั่นใจเทรดวันแรก (11 พ.ย. 57) uly เหนือ IPO ที่ 1.80 บาท ราคา มีส่วนลด 49.82% “กิตติ พิวถาวรสกุล” ฟุ่งปัจจัยพื้นฐานเพียบ คักยภาพ แข็งแกร่ง ย่ำรายได้ปีนี้เติบโตต่อเนื่อง ด้าน FA เชื้อกระแสดอรับที่ดีจาก นักลงทุน **→→→ อ่านหน้า 2**

➔ NCL (ต่อจากหน้า 1)

จะทำให้การซื้อขายคึกคัก โบกสองราคาไปไกล นายกิตติ พิวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์จำกัด (มหาชน) หรือ NCL เปิดเผยว่า บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าหุ้น NCL ที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) วันนี้ (11 พ.ย.57) ในราคาหุ้นละ 1.80 บาท จะได้รับการตอบรับที่ดีและน่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนที่จองซื้อหุ้น เพราะมองเห็นแนวโน้มในอนาคตธุรกิจของ NCL ที่จะขยายตัวได้อีกมากเพราะถือเป็นหัวใจหลักที่สำคัญในการสนับสนุนเติบโตของเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันเมื่อบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้นยิ่งทำให้ธุรกิจสามารถขยายตัวต่อไปได้มากขึ้นตามไปด้วย

สำหรับรายได้รวมในช่วงที่ผ่านมาของบริษัทพบว่ามีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศและบริการขนส่งในประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายขอบเขตการให้บริการที่หลากหลายและครอบคลุม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการด้านลอจิสติกส์แบบครบวงจร

โดยงวดปี 2554, 2555, 2556 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทมีรายได้รวม 511.40 ล้านบาท, 727.85 ล้านบาท, 935.91 และ 488.49 ตามลำดับ ส่วนกำไรสุทธิเท่ากับ 7.21 ล้านบาท 3.07 ล้านบาท, 41.62 ล้านบาท และ 16.36 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งบริษัทจะยังเดินหน้าขยายธุรกิจ เพื่อผลักดันให้ผลประกอบการในอนาคตเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

ขอให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นใน NCL ว่าคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการบริหารงานให้ธุรกิจของ NCL เติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง และหลังจากที่ได้เงินจากการระดมทุน

เข้ามา จะทำให้ NCL มีศักยภาพและความแข็งแกร่งทั้งในแง่ของการดำเนินธุรกิจและฐานะทางการเงิน ซึ่งก็คงจะสะท้อนไปในราคาหุ้น และเมื่อหุ้นเข้าซื้อขาย ผมมั่นใจว่า NCL จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้กับนักลงทุนได้ นายกิตติกล่าว

● แก่นนำการันตี

ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ แอปเพิล เวิร์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ NCL คาดว่าเมื่อเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันนี้ (11 พ.ย.57) น่าจะประสบความสำเร็จและให้ผลตอบแทนที่ดีกับนักลงทุน เนื่องจากมีการกำหนดราคาไอพีโอที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาดหลักทรัพย์ mai ในปัจจุบัน โดยให้ส่วนลดกับนักลงทุนถึง 49.82% เมื่อเปรียบเทียบกับค่า P/E เฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (18-17 ต.ค. 57)

นอกจากนี้ NCL ยังเป็นบริษัทที่มีพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งบริการครบวงจร มีประสบการณ์ ด้านลอจิสติกส์มากกว่า 18 ปี มีความเชี่ยวชาญทุกเส้นทางการค้าหลักของโลก รวมทั้งมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่าด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ผสานกับศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การกำหนดราคาไอพีโอที่เหมาะสมโดยให้ส่วนลดกับนักลงทุน จะทำให้หุ้น NCL จะได้รับความเชื่อมั่นและสนใจจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้กับนักลงทุนทั้งกับผู้ที่จองซื้อหุ้น IPO และผู้ที่เข้ามาลงทุนหลังจากที่หุ้นเข้าซื้อขายไปแล้ว

นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ NCL กล่าวว่า NCL มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งมาก ด้วยธุรกิจที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนานผนวกเข้ากับการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพจน

เป็นที่ยอมรับจากลูกค้า อีกทั้งผลการเปิดให้จองซื้อหุ้นในช่วงที่ผ่านมาพบว่าได้รับการตอบรับดีมาก ดังนั้นจึงทำให้มั่นใจว่าเมื่อหุ้น NCL เข้าซื้อขายวันแรก จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนและให้ผลตอบแทนที่น่าประทับใจให้กับผู้ลงทุน

● โบนัสพื้นฐาน

บทวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “NCL” บมจ.เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ให้บริการด้านลอจิสติกส์แบบครบวงจร โครงสร้างรายได้ 85% มาจากบริการจัดการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ ไปยังจุดหมายปลายทาง 180 ประเทศทั่วโลก และอีก 14% มาจากการขนส่งในประเทศด้วยหัวรถลาก จุดเด่นคือบริการที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงทั้งขนส่งระหว่างประเทศและขนส่งภายในประเทศแบบ One-Stop-Service ทำให้บริษัทมีรายได้โตเฉลี่ย 20-25% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เงินที่ได้จาก IPO ครั้งนี้จะนำไปลงทุนซื้อหัวรถลากเพิ่มอีกเท่าตัว พร้อมจ่ายคืนหนี้บางส่วน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน คาดทำให้รายได้ปี 2558 เติบโต 24% และกำไรสุทธิเติบโต 47.6% ประเมินราคาเป้าหมายปี 2558 ที่ 2.30 บาท (P/E 12 เท่า) 📊